

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
จัดโดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมธนารักษ์	
๑	นางเมธาวี ท้วมจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักการคลัง
๒	นายประมิตร ไชยศรี	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
๓	นายปณณธร ชุนสอาดศรี	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
๔	นายอภิเทพ วัฒนโน	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
๕	นางสาวภาคินี มานักห้อง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๖	ว่าที่ ร.ท.พรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ	นิติกรชำนาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๗	นายวรกมล สาธรสันติกุล	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
	กรมบัญชีกลาง	
๘	นางสาวจิตติสุดา สายมาลา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักการเงินการคลัง
๙	นางสาวรัตนา เอื้อจิตรบำรุง	นักบัญชีชำนาญการ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
๑๐	นางสาวสุสดีพร อยู่ยงสินธุ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักกฎหมาย
๑๑	นางสาวฉัตรเทวี ศรีสวาท	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
๑๒	นางสาวณัฐนิชา ภัคคะธารา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก
๑๓	นางสุดารัตน์ วัชรโรภากุล	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมบัญชีกลาง (ต่อ)	
๑๔	นางอรพิม กงเพชร	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
	กรมศุลกากร	
๑๕	นางสมจิตร เหลืองเจริญวัฒนา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๖	นางสุธารทิพย์ ปรีชาวิบูลย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๗	นายกานต์ คล้ายสุบรรณ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
๑๘	นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
๑๙	นายนภา สุขเกษม	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักพิกัตอัตราศุลกากร
๒๐	นายรัชพงศ์ คงศรี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
๒๑	นางสาวอรพินท์ วสุษเฐียร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๒	นายจุมพล อารยตานนท์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักแผนและการต่างประเทศ
๒๓	นายศิโรจน์ นาคถนอม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
๒๔	นางเกสร เสือเมือง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
	กรมสรรพสามิต	
๒๕	นายรังสรรค์ ทองดี	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล
๒๖	นางโสภา แก้วมณี	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาเมือง
๒๗	นายก้องภพ จันท์แก้ว	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม
๒๘	นายวโร เหลืองอร่าม	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๑

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๒๙	นางสาวธมน เหลืองอร่าม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๓๐	นายกุศล ไพรงาม	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา
๓๑	นางสาวนฤมล พิริยะปัญญา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
๓๒	นางศิริเกศ แสงไชย	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
<u>กรมสรรพากร</u>		
๓๓	นายพิงศ์ธร พงษ์กิตติหัตถ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๔	นายชัยวัฒน์ นิมวงษ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๕	นางสาวปรีดา เข้มเพชร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นางสาวอำไพ วิศิษฏานนท์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รชก. ชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางสาวมาชวัน กาบินพงษ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รชก. ชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางประภาศรี จันทรัตน์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๙	นางใบหยก มุสิกะ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๐	นางวาราดา จันทะภา	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๑	นางวรรณพร วิไลเรืองกุล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๒	นางกฤษณา อ้นอมร	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๓	นางสาวภูมิพร แซ่จั้ง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๔	นางรัชฎ์รินทร์ รักษ์สุวรรณ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๕	นางสาวสุจิตรา เหมทานนท์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๖	นางศิริภรณ์ แสนคำปา	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๗	นางเทวี ศิริโวหาร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
<u>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</u>		
๔๘	นายทรงธรรม ชูเงิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
<u>สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</u>		
๔๙	นายชาคริต โพธิสุข	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
<u>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</u>		
๕๐	นางสาวสุภาณี ผลวัฒน์	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน